



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ ฉบับประจำวันที 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2568 หน้า มูลค่าข่าว .-

มศว ตั้งรับโลกการศึกษาเปลี่ยน เปิดแพลตฟอร์มเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในปี 2568 อัตราการเกิดของประชากรไทยจากหลักล้านเหลือไม่ถึง 5 แสนคนในระยะเวลา 75 ปีถือว่าอัตราการเกิดลดน้อยที่สุด สถานศึกษาต้องปรับตัว โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย นอกจากเผชิญกับตัวเลข นศ.ที่เข้ามาเรียนน้อยลง และต้องรับมือกับไอเอทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนต้องเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน

"ตั้งใจจะพัฒนามหาวิทยาลัย ให้ตอบโจทย์สังคมและทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อเตรียมตัวให้นิสิตจบออกไปเป็นบัณฑิตที่พร้อมทั้งด้านวิชาการและเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าแก่สังคม พร้อมพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งด้านกายภาพ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้าในระดับสากลด้วยแนวคิดเชิงรุก ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คนใหม่แถลงถึงการบริหารงาน เพื่อจะพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ว่า มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิชาชีพครูชั้นสูงแห่งแรกของประเทศไทยมีอายุถึง 76 ปี ภายใต้ปรัชญา "Education is Growth การศึกษาคือความเจริญงอกงาม "Learning University for Society" LOVES SWU Growth for All" โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้

L Lifelong Learning มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ กับแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ผ่านการร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้ฟรี โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และบุคลากร 200 คนที่เกษียณราชการมาช่วยสอน รวมถึงศูนย์กลางทางวิชาการเพื่อสังคม (SWU Scholar Hub for Society) มีคณาจารย์และนักวิชาการในฐานะผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ

O Opportunity โอกาสของทุกคน ผู้เรียนนิสิตให้ทุนการศึกษา ให้สวัสดิการต่าง ๆ ผลักดันนิสิตสู่การเป็นพลเมือง (Global Citizen) มศว มีนโยบายชัดเจนว่าให้เด็กปี ที่หนึ่งต้องมีพาสปอร์ตทุกคน ภายใน 4 ปี ให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ อย่างน้อยเป็นประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

V Value Added ยกกระดับคุณค่า ขององค์กร พื้นที่การเรียนรู้แห่งอนาคต AI UNIVERSITY และ SWU Holding Company ขณะนี้ได้มีการหารือกับแพลตฟอร์ม ชื่อนำ อาทิ กูเกิล เฟซบุ๊ก ยูทูป เน็ตฟลิกซ์ เพื่อยกระดับให้ห้องเรียนเป็นสมาร์ทรูมภายใน 2 ปีขณะนี้ปรับเปลี่ยนไปแล้ว 20%



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

E Environment เพิ่มศักยภาพ Green University ในอนาคตจะเพิ่มต้นไม้ใน มศว ประสานมิตร ขณะเดียวยังมีการออกแบบให้มีลานจอดรถใต้ดิน ดังนั้นพื้นที่ในมหาวิทยาลัยประมาณ 6 ไร่จึงไม่มีรถยนต์สัญจรไปมารวมถึงการพัฒนาให้เป็น Health and Well-being areas

S Social Engagement พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม มศว มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมร่วมผลักดันมหาวิทยาลัยเข้าสู่มาตรฐาน ESG โดยการบริการวิชาการสู่สังคม (OFOC- One Faculty, One Community) 1 คณะ 1 ชุมชน, อโศกโมเดล และ องค์กรกีฬาโมเดล ก็กับการส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ เช่น เปิดพื้นที่การออกกำลังกาย การ ใช้สนามในการวิ่งทำกิจกรรม มีการจัดสอนโยคะ ทุกวันจันทร์และ พุธ ช่วง 17.00 น. และแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ทุก เย็นวันอังคารและพฤหัสบดี และ เซิร์ฟสเกต สเกตบอร์ด ทุกเย็นวันพุธ ณ บริเวณลาน เล่นล่อ เริ่ม 16.30 เป็นต้นไป

ดร.ชลวิทย์ อธิบายว่า อโศกโมเดล ยังเป็นพื้นที่ให้คนจนในเมืองมาใช้พื้นที่ โดยเฉพาะการออกกำลังกาย ซึ่งสร้างผล กระทบต่อสุขภาพกับคนในชุมชน เป็นโมเดลให้กับคนในชุมชนครอบครัวให้ หันมาออกกำลังกาย ทำให้ไม่ต้องเสียค่า ใช้จ่ายทางสุขภาพเพิ่มขึ้น และเป็นพื้นที่เปิดให้มีการออกกำลังกาย 24 ชม. ในฐานะเป็นพื้นที่สีเขียวกลางเมือง "มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนตามเป้าหมาย SDGs ในข้อที่ 3 เป้าหมายการสร้างสุขภาพที่ดีและส่งเสริมการเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนทุกช่วงวัย และข้อที่ 4 ว่า สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และข้อที่ 5 มุ่งดำเนินการเพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศทุกปีมหาวิทยาลัยจัดฉลองไพรด์มันเดย์" ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ กล่าว.